

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
VĂN PHÒNG

*

Số [so]-BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày [ng] tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023

Văn phòng Tỉnh ủy nhận được Công văn số 3984-CV/UBKTTU ngày 24/10/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2023 và kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo cụ thể như sau:

I- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản liên quan về công tác kiểm tra, giám sát được Văn phòng Tỉnh ủy quan tâm thực hiện. Tiếp tục triển khai Quy định số 30-QĐi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 24/8/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”...

Qua triển khai, quán triệt đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đúng các quy trình, quy định trong các cuộc kiểm tra, giám sát.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1- Kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023

- Căn cứ Chương trình số 03-CTr/TU ngày 21/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung được giao.

+ Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, giám sát việc thực hiện chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng quý có báo cáo về tiến độ thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu văn bản nhắc nhở một số đơn vị thực hiện còn chậm tiến độ theo các chỉ đạo, kết luận.

+ Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện và các nội dung: tình hình triển khai dự án chuyển đổi công năng dự án Khu Công nghiệp Biên Hòa 1; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; phát triển đô thị Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025; quy hoạch mạng lưới cảng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải theo quy hoạch và quy hoạch các trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh; kết quả xử lý các nội dung liên quan đến vụ việc Cụm công nghiệp Phước Tân, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa và kết quả khắc phục thiếu sót, khuyết điểm liên quan đến các dự án đầu tư; các vấn đề liên quan đến quá trình đầu tư, chuyển nhượng 02 dự án của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, gồm: dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 tại huyện Nhơn Trạch và dự án Khu dân cư, tái định cư Hiệp Hòa tại thành phố Biên Hòa.

+ Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy giám sát về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Quy định số 30-QĐi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023 đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư: Huyện ủy Định Quán, Huyện ủy Vĩnh Cửu, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và hoàn chỉnh kết luận các Đoàn kiểm tra chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Việc thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành văn bản trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh được các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng quan tâm thực hiện. Việc tham mưu văn bản hóa các kết luận sau hội nghị đảm bảo kịp thời, chất lượng. Tiếp tục làm tốt công tác ghi chép, tổng hợp nhanh các ý kiến thảo luận, giúp lãnh đạo chủ trì, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và kết luận chỉ đạo kịp thời ngay trong và sau hội nghị. Công tác thẩm định các văn bản của các cơ quan tham mưu trình Thường trực cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trước khi lấy ý kiến, nhất là các văn bản liên quan đến nghị quyết, kết luận, thông báo, quyết định được thực hiện theo quy định. Chất lượng công tác tham mưu, soạn thảo và ban hành văn bản ngày càng được nâng lên. Việc ban hành văn bản trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh ở các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng ngày càng nền nếp, đảm bảo việc tiếp nhận, theo dõi xử lý, quản lý văn bản đi, đến hàng ngày và việc quản lý dấu mộc chặt chẽ, phục vụ tài liệu kịp thời, đúng quy trình quy định. Văn bản có độ mật được quản lý chặt chẽ, thực hiện tốt việc gửi và thu hồi tài liệu mật. Đặc biệt, đã tham mưu ban hành Quy định số 25-QĐ/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành văn bản trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh thay thế Quy định số 04-QĐ/TU ngày 17/3/2017.

- Trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng đã hướng dẫn các ban đảng, các cấp ủy trực thuộc thực hiện quy trình, thủ tục mua sắm theo quy định. Tổ chức kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ toàn Đảng bộ tỉnh phục vụ công tác quản lý tài sản chặt chẽ. Đã thực hiện kiểm tra quyết toán tài chính năm 2022 đối với Báo Đồng Nai. Tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí năm 2022 đối với Huyện ủy Định Quán, Huyện ủy Thống Nhất và tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tài chính đối với các đơn vị. Tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 254-QĐ/UBKTTU ngày 04/7/2023 của UBKT Tỉnh ủy đối với 02 dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa và Dự án KCN Nhơn Trạch 6 của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tham gia tổ kiểm tra công tác tài chính đảng năm 2022 các cấp ủy trực thuộc (huyện ủy Xuân Lộc, thành ủy Biên Hòa).

- Công tác cơ yếu - công nghệ thông tin: đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành luật Cơ yếu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Cơ yếu¹ tại 11 huyện, thành ủy; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các sản phẩm mật mã trên địa bàn tỉnh² tại các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và

¹ Kế hoạch số 40-KH/VPTU ngày 19/12/2022

² Kế hoạch số 52-KH/VPTU ngày 23/6/2023

các cấp ủy trực thuộc tỉnh. Qua kiểm tra, các địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng tài liệu, trang thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật mật mã; quy trình nhận, dịch, chuyển điện mật; chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đầy đủ theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị, sản phẩm mật mã do ngành cơ yếu trang cấp, không có đơn vị nào để xảy ra thất lạc, lộ lọt thông tin sản phẩm ra bên ngoài.

- Công tác văn thư - lưu trữ: đã thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp nhận văn bản đến từ các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh về thẩm quyền ban hành văn bản, thể thức văn bản và kỹ thuật trình bày văn bản; thẩm định hồ sơ, tài liệu cán bộ, công chức các phòng trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh nộp lưu cuối năm 2022; thường xuyên kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình ký theo thẩm quyền.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra công vụ các phòng trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ công chức về thực hiện nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện văn hóa công sở và cải cách hành chính trong Đảng.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, dự thảo quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xin ý kiến các đơn vị liên quan, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và quyết định. Hiện nay đang tham mưu trình và xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự kiến hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong quý IV/2023.

2- Kết quả thực hiện theo kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Trên cơ sở nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch 37-KH/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động bám sát nội dung và giải pháp trong kế hoạch được giao để triển khai thực hiện.

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành bám sát và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến nay, đã tham mưu tổ chức 03

cuộc họp Ban Chấp hành, 11 cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 42 cuộc họp tập thể Thường trực Tỉnh ủy định kỳ và các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể Thường trực Tỉnh ủy đột xuất. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc đảm bảo đúng quy định. Việc cụ thể hóa các kết luận, quyết định xử lý công việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gửi đến các tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ được thực hiện kịp thời.

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình làm việc tuần; xây dựng các báo cáo kết quả công tác và nhiệm vụ công tác tháng, quý, xây dựng Nghị quyết năm 2023; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy họp, làm việc với các đơn vị, địa phương theo chương trình công tác, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị các điều kiện để các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi công tác cơ sở, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết trên các lĩnh vực đảm bảo tiến độ và chất lượng ngày càng được nâng cao. Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp kịp thời các thông tin và những vấn đề nổi bật cho các đồng chí Tỉnh ủy viên. Đặc biệt, tham mưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm cuối năm 2022 đạt kết quả tốt.

- Việc theo dõi, đôn đốc, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương được chú trọng thực hiện. Sau khi các đơn vị xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện thẩm định hoặc tham mưu văn bản giao các đơn vị liên quan thẩm định do đó chất lượng, thời gian thực hiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn.

- Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định số 25-QĐ/TU ngày 14/8/2023 về ban hành văn bản trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

III- PHƯƠNG HƯỚNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được phân công đảm bảo về thời gian và chất lượng.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực cơ yếu - công nghệ thông tin tại các cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh; việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiêu chí thi đua trong công tác văn phòng cấp ủy giai đoạn 2023-2025, kiểm tra công tác văn thư đối với các Ban Đảng tỉnh, công tác văn thư - lưu trữ đối với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Đồng Nai và trường Chính trị tỉnh.

- Thực hiện tốt kiểm tra công vụ các phòng trực thuộc theo quy định; tăng cường kiểm tra giám sát cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ cương kỷ luật nhất là việc thực hiện quy định về những việc đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023 và kết quả thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 07/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng hợp.

Nơi nhận:

- UBKT Tỉnh ủy,
- CP.VPTU,
- Các phòng trực thuộc VPTU,
- Lưu VPTU.

Tr-M3/BC/

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

□
Nguyễn Xuân Cường